

Số: /KH-THCSNGT

Phúc Đồng, ngày tháng năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trực tiếp**  
**Năm học 2023-2024**

Thực hiện kế hoạch số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ giáo dục về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 2470/KH-SGDĐT ngày 17/8/2022 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-PGD&ĐT ngày 11/10/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2023-2024;

Căn cứ Đề án số 02/ĐA-THCSNGT ngày 28/8/2023 của trường THCS Nguyễn Gia Thiệu về việc xây dựng trường THCS Nguyễn Gia Thiệu theo mô hình trường chất lượng cao giai đoạn 2023-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-THCSNGT ngày 28/8/2023 về việc thực hiện đề án xây dựng trường THCS Nguyễn Gia Thiệu theo mô hình trường chất lượng cao năm học 2023-2024.

Trường THCS Nguyễn Gia Thiệu xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trực tiếp năm học 2023-2024 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học vừa trực tiếp, vừa trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; đa dạng các hình thức dạy học để phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Việc dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến phải được tổ chức nghiêm túc, khoa học, hiệu quả; đảm bảo hoàn thành chương trình dạy học năm học 2023-2024 theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Quận Long Biên.

## **2. Yêu cầu**

- 100% giáo viên nắm vững văn bản hướng dẫn của các cấp và kế hoạch thực hiện của nhà trường. Yêu cầu 100% Giáo viên các bộ môn tham gia xây dựng kế hoạch để tiến hành dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao.

- 100% giáo viên vận dụng giữa dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến sử dụng thành thạo phần mềm dạy học.

## **II. NỘI DUNG CỤ THỂ**

### **1. Hình thức dạy học trực tuyến**

Khi cần tăng cường ôn tập học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa tốt, Ban giám hiệu nhà trường lên lịch dạy trực tuyến cho học sinh để tăng thêm thời lượng học tập, tăng sự tiện lợi và giảm thiểu thời gian đi lại cho giáo viên và học sinh.

Khi có diễn biến phức tạp của thiên tai dịch bệnh, CBGVNV và HS sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn theo quy định. Giáo viên và học sinh dạy và học theo thời khóa biểu chính thức của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm làm công tác điểm danh đầu buổi học việc tham gia học tập của học sinh trong lớp.

Trong thời gian học sinh chuyển qua hình thức học trực tuyến, nếu rơi vào thời gian kiểm tra giữa kì, cuối kì sẽ bố trí kiểm tra trực tuyến thông qua các công cụ trực tuyến, đảm bảo có camera giám sát học sinh trong suốt thời gian học sinh làm bài.

### **2. Hình thức dạy học trực tiếp**

Áp dụng đối với điều kiện không có thiên tai hoặc dịch bệnh không xảy ra.

Thực hiện kế hoạch giáo dục và thời khóa biểu đã được phân công.

Tất cả các hoạt động dạy và học, kiểm tra và đánh giá bình thường theo kế hoạch đã xây dựng đầu năm.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm theo dõi tình hình, diễn biến thiên tai, dịch bệnh tại địa phương, để có phương án chuyển đổi phù hợp tình hình nhà trường.

Phó hiệu trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch, thời khóa biểu cho việc học trực tuyến và trực tiếp.

Tổ trưởng chuyên môn giám sát việc dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu của các giáo viên trong tổ.

Giáo viên chủ nhiệm lập tài khoản cho học sinh, quản lí lớp mình vào đầu mỗi buổi tối để GVBM thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phân công.

Giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch bài dạy, hệ thống bài tập, nhiệm vụ, dự án học tập bám sát theo các văn bản hướng dẫn, thực hiện các phương án dạy học linh hoạt, phù hợp.

Căn cứ kế hoạch kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường trong tình hình mới, các tổ bộ môn linh hoạt xây dựng kế hoạch giảng dạy, nội dung giảng dạy tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập, ôn tập, kiểm tra.

Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp của trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Yêu cầu TPT đội, Giáo viên chủ nhiệm triển khai tới học sinh. Các tổ, GVBM thực hiện nghiêm túc kế hoạch này ./.

***Nơi nhận:***

- Toàn trường;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**  
(Đã kí)

**Nguyễn Thị Kim Thuý**